



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 28 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'สศก.' เอ็มโอยู 'กยท.' ทำบักดาต้ายางพารา ติดอาวุธสู้ตลาดโลก	มติชน
2. สศก. จับมือ กยท. สร้าง Big Data ยกเครื่องฐานข้อมูลยงทั้งระบบ	แนวหน้า
3. สก๊อปพิเศษ: 'สศก.' แนะนำเกษตรกร ปรับการผลิต ดึง 'Big data' พัฒนาฐานข้อมูล....	สยามรัฐ
4. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: เอกชนเทใจพัฒนาข้าวโพดหวาน	ไทยรัฐ
5. สศก. MOU กยท. ยกระดับ Big Data ยางพารา ให้เป็นเอกภาพ	siamrath.co.th
6. สศก. ยกระดับฐานข้อมูลยางพาราจับมือ กยท. MOU เชื่อมบักดาต้ายาง	komchadluek.net
7. เจรจาฉลยเงินรับจัดระเบียบนำเข้าผักผลไม้ไทย	แนวหน้า
8. 'มนัญญา' เรียกสหกรณ์ จว. รับนโยบาย เยียวยาเกษตรกรลดผลกระทบ....	แนวหน้า
9. ปาหี! แบน 3 สารพิษ	ไทยโพสต์
10. 'บักป้อม' ปิดอ้อมฟาร์มไก่ 'ปารีณา'	มติชน (กรอบบ่าย)
11. ไม่แบนไกลโฟเซต - อีก 2 ยืดใช้	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
12. คอลัมน์: คมคิดคนเขียน: ... โยนชัวให้คนอื่น	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'สศก.' เอ็มไอยู 'กยท.' ทำบักดาต้ายางพารา ติดอาวุธสู้ตลาดโลก

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15236 หน้า : 6 (บนขวา)

'สศก.' เอ็มไอยู 'กยท.' ทำบักดาต้ายางพารา ติดอาวุธสู้ตลาดโลก

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศยางพารา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อยกระดับความร่วมมือและบูรณาการด้านวิชาการสู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บักดาต้า) ของกระทรวงเกษตรฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ และเกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

นายระพีภัทร์กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สศก.มีภารกิจหลักจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ศึกษา วิจัย ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนข้อมูลต่างๆ แก่ กยท. เช่น ข้อมูลด้านต้นทุน ผลตอบแทน ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น เนื้อที่ยืนต้น พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกยาง เป็นต้น ซึ่งบักดาตาด้านนี้คาดว่าจะนำออกมาให้ประชาชนได้ทดลองใช้ได้ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และอาจจะนำระบบเช่นนี้ไปทำคู่กับพืชชนิดอื่นๆ ต่อไป

นายสุนันท์ นवलพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ส่งผลให้ภาคเกษตรไทยมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ทั้งในไทยและเวทีสากล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก. จับมือ กยท. สร้าง Big Data ยกเครื่องฐานข้อมูลอย่างทั้งระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14094 หน้า : 8 (ล่าง)

สศก.จับมือกยท.สร้างBig Data ยกเครื่องฐานข้อมูลอย่างทั้งระบบ

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางพาราว่า เพื่อยกระดับความร่วมมือและบูรณาการด้านวิชาการ สู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ เกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับการความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานจัดทำ Big Data กระทรวงเกษตรฯและมีภารกิจหลักทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ศึกษาวิจัย ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล จึงพร้อมสนับสนุนข้อมูลแก่กยท. ทั้งนโยบายรัฐบาล สถานการณ์การผลิต และการตลาดของพารา เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน ราคาที่เกษตรกรขายได้ รวมถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น เนื้อที่อินทรีย์ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร พื้นที่ความเหมาะสมปลูกยาง นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยสนับสนุนเครื่องมือประมวลผลข้อมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลสถิติ เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม ภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งการเชื่อมโยงฐาน

ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง จะช่วยวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านข้อมูลได้มาก ซึ่งกยท.ในฐานะองค์กรรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ บริหารจัดการราคาของพาราให้มีเสถียรภาพ บริหารเงินกองทุนพัฒนาพารา ส่งเสริม สนับสนุน

ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านยางพารา จึงยินดีสนับสนุนข้อมูลร่วมกับ สศก. ทุกด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านอื่นเช่นกัน

สำหรับการยกระดับความร่วมมือของสศก. และกยท.ครั้งนี้ มุ่งสร้างความมั่นคงให้ภาคเกษตร โดยพร้อมนำความรู้จากการศึกษา วิจัย ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วทุกด้าน ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีศักยภาพผลิต ยกระดับรายได้และอาชีพให้มั่นคง ส่งผลให้ภาคเกษตรไทยเข้มแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้ทั้งในประเทศและเวทีสากล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

ฉบับที่ : 24167 หน้า : 1 (บนซ้าย) , 2

หัวข้อข่าว : สกูปพิเศษ: 'สศก.'แนะเกษตรกร ปรับการผลิต ดึง'Big data' พัฒนาระบบข้อมูลสินค้า



'สศก.'แนะเกษตรกรปรับการผลิต >2
ดึง'Big data'พัฒนาระบบข้อมูลสินค้า

'สศก.'แนะเกษตรกร ปรับการผลิต ดึง'Big data' พัฒนาระบบข้อมูลสินค้า



สกูปพิเศษ

หมายเหตุ...สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงนโยบายบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

....
“นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงนโยบายบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแผนการผลิตปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด สศก. จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค โดยใช้ Agri-Map และ Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่ โดยได้ศึกษาวิเคราะห์พืช/กิจกรรมเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สอดคล้องความต้องการของตลาด ของแต่ละภูมิภาค

“นายพลเชษฐ์ ตราโช” ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. กล่าวในรายละเอียดของผลการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการแต่ละภาค พบว่า ภาคเหนือ มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นที่ราบเหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่

รหัสข่าว: C-191128021010 (28 พ.ย. 62/02:14)

หน้า: 1/4



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : สก๊อปพิเศษ: 'สศก.'แนะเกษตรกร ปรับการผลิต ดึง'Big data' พัฒนารฐานข้อมูลสินค้า

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 24167 หน้า : 1 (บนซ้าย) , 2



และมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน ส่วนภาคเหนือตอนบนมีพืชผักและไม้ผล เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินในการเพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) รวม 12.4 ล้านไร่ (ร้อยละ 82) โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มากขึ้น และการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ซึ่งตลาดมีความต้องการในกลุ่มผู้รักสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน สำหรับพื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3/N) มีจำนวน 2.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 18) ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิต ไปสู่สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และมีโอกาสทางการตลาดทดแทน ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยน้ำว้า ไข่ไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ พืชผักปลอดภัยในภาคเหนือตอนบน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 ของประเทศ และนับได้ว่ามีพื้นที่ปลูก

ข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ตอนกลาง และตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยพืชหลักที่สำคัญของภาค ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม การทำการเกษตรของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ประกอบกับพื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาคส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภาพรวมต่ำกว่าระดับประเทศ สำหรับด้านความเหมาะสมของที่ดินในการเพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) รวม 20.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 47) โดยควรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ไปสู่การผลิตให้เป็นสินค้าPremium เพื่อการส่งออก และมีพื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3/N) จำนวน 22.9 ล้านไร่ (ร้อยละ 53) โดยควรมีการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพและตรงความต้องการของตลาด ได้แก่ กล้วยหอมทอง เงาะ ไม้ดอกไม้ประดับ พริกหรือการปลูกพืชเสริมรายได้หลังการทำนา

ได้แก่ ข้าวโพดสดเพื่อเป็นอาหารสำหรับปศุสัตว์ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแหล่งน้ำและการปรับปรุงดินร่วมกับ

ภาคกลาง เป็นภาคที่มีศักยภาพการใช้ที่ดินสำหรับการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีระบบชลประทานที่ดี โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 18.25 ล้านไร่ และยังมีพื้นที่ชลประทานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทำให้ภาคกลางเป็นแหล่งทำการเกษตรที่หลากหลายทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะสินค้าข้าวที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง สำหรับความเหมาะสมดินในการเพาะปลูกข้าว พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง(S1/S2) จำนวน 7.7 ล้านไร่ (ร้อยละ 91) ซึ่งมีความพร้อมทางด้านกายภาพที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างมาก แนวทางการพัฒนาจึงเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ด้วยการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน รวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : สถิติพิเศษ: 'สศก.'แนะเกษตรกร ปรับการผลิต ดึง'Big data' พัฒนารฐานข้อมูลสินค้า

วันหยุดสัปดาห์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 24167 หน้า : 1 (บนซ้าย) , 2



และในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จำนวน 0.8 ล้านไร่ (ร้อยละ 9) จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าศักยภาพที่ควรส่งเสริม ได้แก่ พืชผัก (ตะไคร้ ข่า) ว่านหางจระเข้ พืชสมุนไพร เนื่องจากมีตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรองรับ และพืชอาหารสัตว์ รองรับฟาร์มปศุสัตว์ที่กระจายอยู่ทั้งภาค

ภาคตะวันออก เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่สร้างมูลค่า ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวและมันสำปะหลังนอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการทำการประมงแต่ปัจจุบันพื้นที่ทำการเกษตรของภาคตะวันออกได้เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเสื่อมโทรมจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยดังนั้นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญจึงเป็นแนวทางเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โดยกำหนดผังเมืองเขตพื้นที่เกษตรกรรมเมืองอุตสาหกรรม และพื้นที่ประมงชายฝั่งให้มีความชัดเจน สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวพบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) จำนวน 2.3 ล้านไร่ (ร้อยละ 77) แนวทางการพัฒนาจึงเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต ดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จำนวน 0.7 ล้านไร่ (ร้อยละ 23) จึงได้เสนอสินค้าเพื่อปรับเปลี่ยน ได้แก่ พืชสมุนไพร (หญ้าหนวดแมว ทองพันชั่ง กระวาน เร่ว) โดยมีตลาดโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นผู้รองรับสินค้ารายใหญ่

ภาคใต้ (ยกเว้นภาคใต้ชายแดน) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 2560 พื้นที่ปลูกยางพาราของภาคใต้คิดเป็น 10 ล้านไร่หรือร้อยละ 49 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ หากพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกยางพารา พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง

(S1/S2) จำนวน 9 ล้านไร่ (ร้อยละ 90) โดยแนวทางการพัฒนาควรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปลูกพันธุ์ยางคุณภาพดีในพื้นที่เหมาะสม และปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชร่วมยาง ได้แก่ พักกูด จำปาตะ พืชสมุนไพร ใบเหลียง ซึ่งตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จำนวน 1 ล้านไร่ (ร้อยละ 10) ควรปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนดี โดยการพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2563 สศก. จึงได้พัฒนารฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยใช้ Agri-Map และ Big data ประกอบด้วย 1) ดินทุนและผลตอบแทน อุปสงค์และอุปทาน สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 7 ชนิด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

ฉบับที่ : 24167 หน้า : 1 (บนซ้าย) , 2

หัวข้อข่าว : สถิติพิเศษ: 'ศศก.'แนะเกษตรกร ปรับการผลิต ดึง'Big data' พัฒนารฐานข้อมูลสินค้า

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และมะพร้าว 2) ข้อมูลสินค้า/กิจกรรมทางเลือกตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่สามารถจัดทำแผนบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ แผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการจัดทำแนวทางในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ท่านที่สนใจข้อมูลผลการศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร. 0-2940-6674 หรือสามารถสอบถามข้อมูลพืชมูลเลือกในแต่ละจังหวัดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบทั่วประเทศ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 22591 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: เอกชนเทใจพัฒนาข้าวโพดหวาน



เอกชนเทใจพัฒนาข้าวโพดหวาน

ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลกมาตลอด ปี 2561 เราส่งออกได้มากถึง 5.3 แสนตัน มูลค่า 7.9 พันล้านบาท ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 8.65% มูลค่าเพิ่มขึ้น 3.84% จากปี 2560

แต่ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุปี 2562 เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศเหลือแค่ 237,700 ไร่

ลดลงจากปีก่อน 7,929 ไร่ หรือ 3.23% คาดว่าผลผลิตจะลดลง 2.76% เหลือ 5.2 แสนตัน

เนื่องมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งมีน้อยกว่าปีที่แล้ว ปัญหาการดูแลคุณภาพผลผลิต โรค และแมลง โดยเฉพาะหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด



จึงได้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานและ บริษัท ชินเจนทา บริษัทชั้นนำวัตรกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร หวังพูนฐานรักษาสถิติแชมป์ส่งออก พร้อมกับเปิดตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ไทยยังมีค่อนข้างน้อย

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่กลุ่มเกษตรกร พร้อมกับเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างมั่นคง

มุ่งเป้าไปที่การขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ หรือมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่ม

ถือเป็นความร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนตลอดห่วงโซ่การผลิต ฝ้ายหนึ่งผลิตและขาย อีกฝ้ายขุนวัตรกรรม ตัดเขียวเก็บ เพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกร เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันระหว่างภาคเอกชน ไม่ต้องรอรัฐบาล ที่ตื่นแต่ตื่นปลามาให้แต่ไม่เคยสอนให้จับปลา.

ส-เ-เ

รหัสข่าว: C-191128009023 (28 พ.ย. 62/02:08)

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

หัวข้อข่าว สศก. MOU กยท. ยกระดับ Big Data ยางพารา ให้เป็นเอกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -



สศก. MOU กยท. ยกระดับ Big Data ยางพารา ให้เป็นเอกภาพ

ทวิต Share 0 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 26 พฤศจิกายน 2562 14:43 เกษตร



สศก. ยกระดับฐานข้อมูลยางพารา จับมือ กยท. MOU เชื่อมสู่ Big Data ให้เป็นเอกภาพ

รหัสข่าว: I-191127002232

หน้า: 1/4



บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว สศก. MOU กยท. ยกระดับ Big Data ยางพารา ให้เป็นเอกภาพ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศยางพาราในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือและบูรณาการด้านวิชาการ สู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ และเกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับการความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดทำ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีภารกิจหลักในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ศึกษา วิจัย ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ แก่ กยท. ทั้งด้านนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์การผลิต และการตลาดยางพารา เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน ราคาที่เกษตรกรขายได้ รวมไปถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น เนื้อที่ยืนต้น โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกยาง นอกจากนี้ ยังพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย และสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการจัดทำประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการร่วมกัน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

หัวข้อข่าว สศก. MOU กยท. ยกระดับ Big Data ยางพารา ให้เป็นเอกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -



ด้านนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางพาราแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม ภูมิสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ซึ่งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง จะช่วยในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านข้อมูลได้เป็นอย่างมาก ซึ่ง กยท. ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ และดำเนินการบริหารจัดการราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนายางพารา ส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการกิจการด้านยางพารา จึงมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลร่วมกับ สศก. ทุกด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ รวมไปถึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

หัวข้อข่าว สศก. MOU กยท. ยกระดับ Big Data ยางพารา ให้เป็นเอกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -



สำหรับการยกระดับความร่วมมือของ สศก. และ กยท. ในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตร โดยพร้อมนำความรู้จากการศึกษา วิจัย ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพในการผลิต สามารถยกระดับรายได้และอาชีพให้มั่นคง ส่งผลภาคให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้ทั้งในประเทศไทยและในเวทีสากล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

หัวข้อข่าว สศก. ยกระดับฐานข้อมูลยางพาราจับมือ กยท. MOU เชื่อมบิ๊กดาต้า

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

คม·ชัด·ลึก

🏠 ข่าววันนี้ ข่าวด่วน การเมือง อาชญากรรม บันเทิง กีฬา ต่างประเทศ

สศก.ยกระดับฐานข้อมูลยางพาราจับมือกยท.MOU เชื่อมบิ๊กดาต้า

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 00:00 น.



Shares:   

เปิดอ่าน 36 ครั้ง

**สศก.ยกระดับฐานข้อมูลยางพารา จับมือกยท.MOU เชื่อมสู่ Big Data ให้เป็น
เอกภาพ ภาคเกษตรเข้มแข็งยั่งยืน**

รหัสข่าว: I-191127001671

หน้า: 1/4



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว สศก. ยกระดับฐานข้อมูลยางพาราจับมือ กยท. MOU เชื่อมบิ๊กดาต้า

27 พฤศจิกายน 2562 **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศยางพารา

โดยบอกว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือและบูรณาการด้านวิชาการ สู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพ และเกิดความเข้มแข็งของภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สศก.ในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดทำ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีภารกิจหลักในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ศึกษาวิจัย ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ แก่ กยท. ทั้งด้านนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์การผลิต และการตลาดยางพารา เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน ราคาที่เกษตรกรขายได้

รวมถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น เนื้อที่ยืนต้น โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกยาง นอกจากนี้ ยังพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย และสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการจัดทำประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการร่วมกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

หัวข้อข่าว สศก. ยกระดับฐานข้อมูลยางพาราจับมือ กยท. MOU เชื่อมบิ๊กดาต้า

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม ภูมิสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญ ซึ่งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง จะช่วยในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านข้อมูลได้เป็นอย่างมาก





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ komchadluek.net

หัวข้อข่าว สศก. ยกระดับฐานข้อมูลยางพาราจับมือ กยท. MOU เชื่อมบึงกาต้า

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

กยท. ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ และดำเนินการบริหารจัดการราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนา ยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลอดจน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านยางพารา จึงมีความ พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลร่วมกับ สศก. ทุกด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาค เกษตรของประเทศ รวมไปถึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

สำหรับการยกระดับความร่วมมือของ สศก. และ กยท. ในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะ สร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตร โดยพร้อมนำความรู้จากการศึกษา วิจัย ตลอดจนเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งเชื่อ มั่นว่า จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพใน การผลิต สามารถยกระดับรายได้และอาชีพให้มั่นคง ส่งผลภาคให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้ทั้งในประเทศไทยและในเวทีสากล

เจรจากลยจีนรับจัดระเบียบนำเข้าผักผลไม้ไทย

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือกับกระทรวงศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ประเด็นนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าส่งออก ซึ่งไทยถือโอกาสส่งเอกสารผลตรวจสอบผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปจีนด้วย ที่ผ่านมามีเงินเสนอร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านการตรวจสอบกักกันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไทยส่งออกไปจีน เพื่ออำนวยความสะดวกลดปัญหาตรวจพบสารตกค้างปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน และยกระดับควบคุมคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบกักกันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณมูลค่าส่งออกให้สูงขึ้นในอนาคต

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรของไทยยังหารือเนื้อหาในร่างพิธีสารดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน พร้อมเสนอฝ่ายจีนปรับแก้เนื้อหาในร่างพิธีสารให้เป็นไปตามท่าทีของฝ่ายไทย หลังลงนามในพิธีสารแล้ว โรงงานที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปจีน ได้แก่ มันเส้น แป้งมันสำปะหลัง กากมันสำปะหลัง ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร และขึ้นทะเบียนกับ GACC จึงจะส่งออกได้

“อีกทั้ง ยังหารือแนวทางดำเนินการตามข้อตกลงส่งออกผักและผลไม้จากไทยไปจีน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพมาตรฐานการขนส่งและตรวจสอบสินค้า เมื่อถึงปลายทาง นำเข้าจีนได้ไปรังไร ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งไทยเสนอแผนปรับปรุงระบบควบคุมการปิดผนึกซีลตู้คอนเทนเนอร์ ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลบนฉลากข้างกล่องบรรจุผลไม้ส่งออกไปจีนให้เหมือนกันทุกชนิดผลไม้ และทุกเส้นทางการขนส่ง รวมทั้งแก้ไขรูปแบบข้อมูลบนสติ๊กเกอร์ข้าวผลทุเรียนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลากข้างกล่อง ซึ่งจีนเห็นชอบ คาดว่าดำเนินการได้ภายในปี 2563” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

'มัญญา'เรียกสหกรณ์จว.รับนโยบาย เยียวยาเกษตรลดผลกระทบแบบ3สาร

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร หลังยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร สหกรณ์จังหวัด และข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ ไปยังร้านค้าสหกรณ์ให้เตรียมนำสารเคมีออกจากร้านจำหน่าย ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด และสำรวจความต้องการของสหกรณ์การเกษตรที่พร้อมเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน ในการลดละเลิกการใช้สารเคมี โดยให้สหกรณ์จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้สำหรับกำจัดวัชพืช และเตรียมดินเพาะปลูก เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ นำไปบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน 90% และให้สหกรณ์

สมทบอีก 10% เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ดังกล่าว เบื้องต้นได้สำรวจสหกรณ์ที่สนใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการ 169 สหกรณ์สมาชิก 101,400 ราย เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวโพด 44 แห่ง อ้อย 5 แห่ง มันสำปะหลัง 11 แห่ง ไม้ผล 6 แห่ง ยางพารา 78 แห่ง และปาล์มน้ำมัน 19 แห่ง และคาดว่าจะมีสหกรณ์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะสำรวจเพื่อให้ได้จำนวนที่ชัดเจนอีกครั้ง ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร ต้องกำหนดระเบียบใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และวางแผนให้บริการ รวมถึงจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการกำจัดวัชพืช ด้วยเครื่องจักรกล การใช้ อุปกรณ์และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้สหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวให้สหกรณ์ที่สมัคร เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 3 ธันวาคม เพื่อเดินทางนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง และตั้งเป้าหมายใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกรลดใช้สารเคมี โดยหันมาใช้เครื่องจักรกลอุปกรณ์กำจัดวัชพืชแทน

ปาหี!แบน3สารพิษ

กลับมตียึดเวลาอีก6เดือน ภูมิใจไทยพาเหรดจวกยับ

ไทยโพสต์ ● มติ “คกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่” ยกเลิกแบนสารไกลโฟเซต แคจำกัดการใช้ พร้อมขยายเวลายกเลิกสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน เริ่ม 1 มิ.ย.63 อ้างข้อมูลการไกลโฟเซตยังไม่พบส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แฉ “กรมวิชาการเกษตร” ทำหนังสือขยายเวลาแบนไม่ผ่าน รมช.เกษตรฯ “อนุทิน” ผิดหวังแต่ไม่เสียหน้า ยันไม่ใช่เกมการเมือง แต่จุดยืนทำงานต่างกัน “มนัญญา” ขอคืนกรมวิชาการเกษตรแลกรวมชลฯ บอกคุมไม่ได้แล้ว “ชาติดา” ปลุก ปชช.จุดเทียนหน้าบ้านไม่เอาสารพิษ-รมต.หนูนสารพิษ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รมว.ยุติธรรม) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นประธานการประชุม คกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องการเลื่อนการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร ประกอบด้วย พาราควอต, ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

นายสุริยะแถลงผลประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากจำนวนผู้เข้าประชุม 24 เสียง ให้เลื่อนการยกเลิกการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส คือการปรับระดับสารเคมีทั้ง 2 จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ออกไปอีก 6 เดือน คือในวันที่ 1 มิ.ย.2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ให้ยกเลิกการใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562

“สารทั้ง 2 ชนิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ส่วนที่เลื่อนยกเลิกการใช้ออกไป เพราะหากยกเลิกการใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีการใช้ทั้ง 2 ไว้ใน

ครอบครอง ทำให้เกิดความเสียหาย

อ่านต่อหน้า 10

ปาหี!

หลายหมื่นล้านบาท” นายสุริยะกล่าว ประธาน คกก.วัตถุอันตรายกล่าวว่า ในส่วนสารไกลโฟเซต ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ใช้ได้ต่อไป แต่ต้องจำกัดการใช้ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดเดิมเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ใช้ต่อ เพราะหากยกเลิกการใช้จะทำให้ไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถั่วเหลืองไม่ได้ และจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ถามถึงการหาสารเคมีทดแทนสารเคมีทั้ง 2 ชนิด ประธาน คกก.วัตถุอันตรายกล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งหามา แล้วให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมในอีก 4 เดือนข้างหน้า เช่นเดียวกับการหามาตรการลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบายเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ห้ามนำสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเข้าประเทศแล้ว แต่ยังสามารถขายและใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.2563 ส่วนไกลโฟเซตที่ให้ใช้ได้ต่อตามปกติ

“จากข้อมูลทางวิชาการยังไม่พบ

ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและเกษตรกร ทั้งสหรัฐเองก็ไม่ได้ห้ามการใช้สารชนิดนี้ โดยปัจจุบันไทยมีสต็อกของสารเคมีทั้ง 3 รวมกันอยู่ประมาณ 23,000 ตัน สำหรับสารไกลโฟเซต เป็นสารเคมีที่สหรัฐทำหนังสือให้รัฐบาลไทยทบทวนการยกเลิก” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยกเลิกการแบนสารไกลโฟเซต และขยายเวลาการยกเลิกการใช้สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือนนั้น กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แจ้งหมายการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย.2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

“แม้ว่าการประชุมจะมีเรื่องความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทำให้สังคมไทยไร้รอยเหิน วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาพครอบครัว และ 4รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง แต่เชื่อว่าหลังการประชุมแล้วนายอนุทินน่าจะมีการแถลงทำที่กรณี คกก.วัตถุอันตราย ที่ยกเลิกการแบนสารพิษดังกล่าว” แหล่งข่าวกล่าว

‘อนุทิน’ ผิดหวังมติ คกก.

มีรายงานว่า หลังมติ คกก.วัตถุอันตรายออกมา น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไม่พอใจกรมวิชาการเกษตรที่แอบทำ

หนังสือขอขยายระยะเวลา 3 กรณี หลังจากมติแบน 3 สารเคมีเกษตร โดยแบ่งเป็น 1.ขยายระยะเวลา 1 เดือน 2.ขยายระยะเวลา 3 เดือน 3.ขยายระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบมาแอบเห็นเอกสารในภายหลังจากที่ส่งเข้าคณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้ว

“รองนายกฯ อนุทินและ รรมช. มนูญญา มีความไม่พอใจอย่างมากที่กรมวิชาการเกษตร ทั้งที่เป็นหน่วยงานในการดูแลของ รรมช.เกษตรฯ กลับไม่เสนอเอกสารมาให้ตรวจก่อนที่นำเข้าในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเอกสารดังกล่าวลงนามโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รรมช.เกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ นำส่งเข้าที่ประชุมทันที” แหล่งข่าวระบุ

มีรายงานด้วยว่า นายอนุทินได้เรียก น.ส.มนัญญาไปที่รัฐสภา เพื่อประชุมพรรค แสดงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย และรอดิของคณะกรรมการวัตถุอันตราย อีกทั้งนายอนุทินไม่พอใจอย่างมากและคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นเรื่องราวในพรรคร่วมรัฐบาล

ขณะที่นายอนุทินกล่าวว่า ทราบจากตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขคือ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ร่วมประชุมคกก.วัตถุอันตรายว่า ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขยืนยันต่อที่ประชุมให้มีการแบนสารเคมีในภาคเกษตร ในวันที่ 1 ธ.ค. ตามมติเดิมของคณะกรรมการฯ

“เสียงข้างมากในที่ประชุมวันนี้ก็ให้การแบนพาราควอตและคลอไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซต ให้กลับไปใช้มติเก่าคือการจำกัดการใช้ แล้วกระทรวงสาธารณสุขจะไปทำอะไรได้ ต้องกัมหนักมตารักษาคคนใช้ต่อไป” นายอนุทินกล่าว

ถามว่ามีกระแสข่าวเรื่องนี้มีผลต่อการร่วมรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นคนละเรื่องกัน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นการพิจารณาของกรรมการแต่ละคนที่มีความเป็นอิสระซึ่งทำที่ของกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า

อะไรที่มีปัญหากับสุขภาพประชาชนจะเห็นด้วยไม่ได้ และก็ยืนยันให้มีการแบน

รองนายกฯ และ รรมว.สธ.กล่าวว่า คงต้องรอฟังก่อน เพราะกรรมการวัตถุอันตรายชุดนี้มีระดับ รรมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน ก็ต้องฟังที่ท่านแถลง จากนั้นไปเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการประเด็นเหล่านี้ต่อไป กระทรวงสาธารณสุขขอแล้ว นางมนัญญาก็สุดขอยแล้ว ทำเต็มที่เพื่อปกป้องสุขภาพ และรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนแล้ว เมื่อมีมติออกมาแล้ว ฝ่ายปกป้องชีวิตประชาชนเป็นเสียงข้างน้อยจะทำอะไร ก็ต้องทำตามกฎหมาย เพราะมตินี้ออกโดยคณะกรรมการฯ ถ้าออกโดยรัฐมนตรีค่อยเป็นประเด็นทางการเมือง

“ส่วนตัวผิดหวัง แล้วจะอย่างไร หากมีกฎหมายที่ รรมว.สาธารณสุขสามารถหักล้างมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ และสามารถสั่งการได้เอง ผมจะเซ็นเดี๋ยวนีเลย แต่ทำไม่ได้ อยากรู้ก็ตาม เรื่องการแบนสารพิษนั้นไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล เราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการฯ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคส่วนต่างๆ เมื่อออกมิต่อออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับเท่ากับเราไม่เคารพกฎหมาย อีกท่อนถ้าเราออกอะไรบ้างเขาไม่ยอมรับบ้างก็จะไม่จับ ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับไป กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตัวเอง ถ้ามีปัญหาให้ทุกคนโหวตติ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันติรับรักษา” รองนายกฯ และ รรมว.สธ.กล่าว

ชัชวาล เรื่องนี้จะเป็นรูเล็กๆ บนเรือเหล็กที่อาจจะ เป็นเหตุให้เรือล่ม นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี ตนเป็นช่างอีก จบวิศวกรรมโลหะ

จนกรมวิชาการเกษตร

เมื่อถามต่อว่า ดูเหมือนว่าพรรคภูมิใจไทยมีการขับเคลื่อนให้มีการแบนสารเคมีภาคเกษตร แต่พรรคประชาชนปัตตานีกลับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะแต่ละคนมีการกิจต่างกัน อุตสาหกรรมก็มีมุมมองทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรก็มีมุมมองทางด้านเกษตร ส่วนสาธารณสุข

ก็ไม่มีมุมมองทางด้านสาธารณสุข สมมติว่าไม่มีกรรมการชุดนี้ก็แพ้อยู่ดี เพราะ 2 ต่อ 1 แต่เราต้องไม่แพ้แบบนักเลง เราต้องยอมรับว่าในเมื่อ 3 คนต้องมาให้ความเห็นร่วมกัน อย่างที่บอกว่าการหากอยากให้เราเอาตามเราต้องไปขอกฎหมายที่เราสามารถทำได้ หากคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็ทำอยู่แล้ว แต่ทำไม่ได้ จึงต้องพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับประชาชน กับเกษตรกรที่ใช้สารเคมีเหล่านี้

ด้าน น.ส.มนัญญา ยืนยันว่าการประชุมวันนี้ไม่ได้มีการโหวต ยังเป็นมติเดิมของวันที่ 22 ต.ค. เพราะการประชุมครั้งนี้ไม่มีการสอบถาม ไม่มีการลงมติเปลี่ยนแปลงผลการประชุม จึงอยากถามว่าเขามาจากประชาชนโดยหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ไม่ใช่เพต็จการ ส่วนตนจะเดินหน้าอย่างไรก็ขอให้ไปถามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ถ้าจะเดินหน้าต่อไป สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้

ถามถึงการคืนกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ น.ส.มนัญญา กล่าวว่า ถ้าอยากจะทำอะไรที่เราชอบ ขอเป็นกรมชลประทาน และเอาวิชาการเกษตรคืนไป เพราะเรากำลังดูแลไม่ได้ และคนที่คิดว่ากำกับและสั่งการได้ก็เอาไปดูแลเลย เพราะผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในกระทรวงเกษตรฯ อยู่แล้ว เพราะตอนนี้กรมชลฯ ถูกทอดทิ้งมานานไม่มีน้ำใช้

ส่วนนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขณะนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ รรมว.อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม หากเกิดอะไรขึ้นต่อประเทศนี้ในเรื่องของสารพิษ และต้องบอกให้ได้ว่ามีเหตุผลอะไรจึงมีมติยกเลิกแบบนี้ออกมา จะต้องบอกให้ชัดเจนว่าเป็นการลงมติหรือการแถลง ซึ่งตามขั้นตอนแล้วจะต้องยกเลิกมติเดิมก่อน แล้วจึงจะมีการประชุมเพื่อขอมติ

“จากที่เราทราบมายังไม่ได้มีการลงมติเลย แต่มีการออกมาแถลงรวมๆ ถามว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วมาอ้างว่า

กรมวิชาการเกษตรไม่ทำอะไรเลย ซึ่งผมมองว่าหากไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้อยู่แล้วกรมวิชาการเกษตร เพราะในช่วงเวลา 1 เดือน ไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่มีแผน ไม่มีการทำอะไรเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมวิชาการเกษตรขาดไม่ได้เลยกับสารนี้ น่าจะเอาไปกินที่บ้าน” นายชาดากล่าว

ถามว่าได้มีการพูดคุยกับ น.ส. มนูญญาเรื่องใดบ้าง นายชาดา กล่าว ว่า ก็คุยกันตามประสานี้อง ว่าวันนี้เราทำหน้าที่และพยายามเต็มที่แล้ว แล้วเราจะคืนกรมวิชาการเกษตรให้กับรัฐมนตรีว่าการไปดูแลเอง เราขอเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะหากอยู่ในสภาพแบบนี้เรารับไม่ได้ ส่วนกรมวิชาการเกษตรจะเอาไปให้ใครดูแลก็แล้วแต่กรม.เกษตรฯ อย่างไรก็ตาม เท่าที่คุยกับ น.ส.มนูญญาก็ไม่แฮปปี้ ใครจะไปพอใจทุกคนก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้ว แต่มันก็สุดทางเราแล้ว

“จะลาออกทำไม เราไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่จำเป็นต้องลาออก เพราะคนที่ต้องลาออกน่าจะเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้อง วันนี้ตนคิดว่าประชาชนต้องออกมาดีกว่า หรือว่าจะให้จุดเทียนหน้าบ้าน ถ้าประชาชนจุดเทียนหน้าบ้านทุกหลังว่าไม่เอาสารพิษ รัฐมนตรีที่เอาสารพิษก็จบทุกอย่าง และต้องพิจารณาตัวเอง” นายชาดาตอบข้อถามที่ว่ามีความจำเป็นที่ น.ส.มนูญญาต้องลาออกหรือไม่.

'บักป้อม'ปิดอ้อมฟาร์มโก'ปารีณา'

ทำตามกม.-ไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงคดีมรณะ'ตายในคุก' ร้องปชช.สอบ3สส.ถือภบท. สิระซูฟ่องปมแจ้งราคาที่ดิน

'บักป้อม'ปิดอ้อม'ปารีณา'รุกที่ ส.ป.ก.
'ดำรง'เตือน'อดีต รมต.'ตายในคุก
คดีรุกป่า ซ้ำไม่มีใครช่วยใครได้-
พากันจมน้ำตายหมด บักกรมป่าไม้
ระวัง ม.157 (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

ปารีณา

'บักป้อม'ปิดอ้อมปารีณารุกที่ส.ป.ก.

กรณีการดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดิน 1.7 พันไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่มีการตรวจสอบในเมืองต้นพบว่า บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 46 ไร่ ขณะที่ในส่วนอื่นๆ กำลังตรวจสอบอยู่ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความพยายามช่วยกันอยู่นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะอ้อมคดีที่ดินฟาร์มโกของ น.ส.ปารีณา ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานกันอยู่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการอ้อมในคดีดังกล่าวแน่นอน

“จะไม่อ้อมอะไรได้อย่างไร เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกันอยู่ใครจะไปอ้อมอะไรได้ วันนี้จะไปเอื้อประโยชน์ทางกฎหมายได้อย่างไร ในส่วนรายละเอียดผมไม่ทราบโดยเฉพาะข่าวที่ว่า น.ส.ปารีณาจะนำที่ดินบางส่วนไปอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ยืนยัน

ว่าฝ่ายบริหารจะไม่เข้าไปแทรกแซง ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าไปยุ่ง” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระแสข่าวช่วงนี้กระทบภาพลักษณ์รัฐบาลโดยตรงจะแก้ปัญหอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องที่จะให้ความช่วยเหลือ น.ส.ปารีณา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ชาวที่ไหนจะไปอ้อมได้อย่างไร สื่อไปคิดกันเอง เมื่อถามว่า หนักใจหรือไม่เพราะบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้เป็นคนในซีกรัฐบาล พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลย ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเลยเรื่องนี้จบแล้ว

โยกงบ.-ทส.เคลียร์มาตรฐานเดียว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ น.ส.ปารีณาขอรังวัดที่ดินใหม่ สามารถทำได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทั้งสองกระทรวงต้องร่วมมือกัน ไม่เห็นจะเป็นอะไร เมื่อถามว่า แล้วหากเป็นชาวบ้านที่ไม่ใช่ น.ส.ปารีณาจะสามารถทำได้เช่นนี้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า สามารถทำได้เหมือนกัน เมื่อถามว่า สังคมกำลังวิจารณ์ว่า นักการเมืองในสังกัดรัฐบาลจะได้รับการเลือกปฏิบัติ แต่หากเป็นชาวบ้านทั่วไปอาจติดคุกไปแล้ว พล.อ.ประวิตรกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า “เฮ้ย พวกคุณพูดกันไปเองจะไปติดคุกได้อย่างไร ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยจึงไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นใครหรือชาวบ้านก็ยังไม่ติดคุกทั้งสิ้น ทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนแล้วถึงจะมีการดำเนินคดี แม้จะมีการแจ้งความแล้วก็ต้องไปตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนของคดีก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะตัดสิน

อยู่ที่ดีจะเอาคนไปติดคุกได้อย่างไรไม่มีหรอก”

'ดำรง'เตือนอดีตรมต.ตายในคุก

นายดำรง พิเดช หัวหน้าพรรคกรีนผืนป่าประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ปฏิรูปที่ดินต้องเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว เพราะพื้นที่ที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก. หากยังไม่จัดสรรเป็นที่ดินปฏิรูปก็ถือว่ายังมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ แม้ประกาศเขตปฏิรูปไป แต่ยังไม่มีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนฯ ก็ยังคงมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาคดีลักษณะนี้แล้วว่า จ.ชัยภูมิ

“ที่สำคัญในคดีที่ดินป่าสงวนฯ เคยมีผู้ยิ่งใหญ่ระดับอดีตรัฐมนตรีที่เป็น พล.อ.ติดคุกมาแล้ว และเสียชีวิตในคุกด้วย ดังนั้น จึงขอเตือนว่าเรื่องคดีป่าไม้มีใครช่วยใครได้ และจะพากันจมน้ำตายหมด ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ไม่ได้มีอคติกับ น.ส.ปารีณา หรือใคร ในฐานะที่เคยทำงานจับกุมคดีมา ตั้งแต่เป็นป่าไม้เขต จน

เป็นอธิบดี วันนี้ต้องเลิกพูดเรื่อง ส.ป.ก. เพราะพื้นที่ดังกล่าวยังมีสภาพเป็นป่า และใบ ภ.บ.ท. 5 ในภาษาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกว่าเป็นใบรับสารภาพ มีการบุกรุก เสียหายชดอหญา่มาก่อนประกาศเขตปฏิรูปในปี 2554 นอกนั้นวันนี้กรมป่าไม้ต้องไปติดตามจากใบ ภ.บ.ท.5 ที่ น.ส.ปารีณาแจ้งไว้กับ ป.ป.ช.อีกว่าที่ดินอีกจำนวน 1,000 ไร่ อยู่ที่ไหนบ้าง โดยที่ดินที่พบเวลานี้มี 600 กว่าไร่ เป็นผืนติดต่อกัน ส่วนที่ดินที่เหลืออาจเป็นผืนแยกย่อยไม่ได้รวมแปลง และเป็นหน้าที่ที่กรมป่าไม้ต้องไปติดตาม ให้เจ้าของที่ดินมานำชี้และดำเนินคดีเป็นรายกระทงไป” นายดำรงกล่าว

ซีกรมป่าไม้เจอ ม.157-ติดคุก

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ระบุว่าจะมีการนำแผนที่วันแมป (One map) มาใช้ในการแก้ปัญหากรณีที่ดิน พร้อมทั้งมีการรังวัดพื้นที่ใหม่ตามข้อเรียกร้องของ น.ส.ปารีณา ว่า เท่าที่ทราบ วันนี้แผนที่วันแมปยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ ยังไม่มีผลในทางกฎหมาย เพราะยังไม่ผ่านการพิจารณาของ ครม. เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการรับรองแนวเขต อีกทั้งวันแมปจะนำมาใช้ได้ในการตีความเป็นความขัดแย้งระหว่าง

ที่ดินของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กัมปภรรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการ ออกเอกสารสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ป่าเพราะ กรมที่ดินไม่มีแผนที่เป็นของตัวเอง ส่วนที่ดิน ระหว่าง ส.ป.ก.กับกรมป่าไม้ นั้น มีแผนที่กำหนด ขอบเขตชัดเจนตั้งแต่แรก และกรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา ก็ไม่ได้มีความซับซ้อนที่ต้องตั้งวัน แมปมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่องนี้แนวเส้นป่า สงวนฯ กับ ส.ป.ก.มันชัดเจน แต่คนมองสายตา ไม่ตีจึงไปโทษเส้นแนวเขตและไปดึงเอาวันแม ปมาเกี่ยวข้อง หากยังไม่มีการดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ผู้มีอำนาจในกรมป่าไม้ เสียสติตกสูง หากหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการตาม กฎหมาย เพราะกฎหมายอาญามาตรา 157 จะ ตามหลอกหลอน

'วีระ' ยื่นกรมฯ ป.ป.ช. โสเบี้ย 'ปารีณา'

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบ และติดตาม การดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนกว่า 1,700 ไร่ ของ น.ส.ปารีณา เนื่องจากเป็น ส.ส.พรรค แกนนำรัฐบาลที่มีอิทธิพล อาจจะทำให้พนักงาน สอบสวน และเจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ประกอบ กับมีพฤติการณ์ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม เผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ที่สื่อว่าอาจจะมีความพยายามช่วย เหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้รับโทษทางอาญา เช่นเดียวกับที่มีการตรวจพบการครอบครอง ที่ดินเพียง 691 ไร่ ทั้งที่ ร.อ.ธรรมนัสพูดเองว่า มีการครอบครองกว่า 1,700 ไร่ ตอนนั้นกลับลด ลง ดังนั้น ใครพูดอะไรไว้ทุกอย่างได้ถูกบันทึก ไว้หมดแล้ว

นายวีระกล่าวว่า ส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัสสั่ง การให้กรมป่าไม้และ ส.ป.ก.ไปรังวัดพื้นที่ใหม่ อีกครั้งก็ขอให้ทำอย่างถูกต้อง เพราะถ้าวัด แล้วกลายเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.ตามที่มีคนอยากให้เป็น เพื่อไม่ให้ดำเนินคดีอาญา กับ น.ส.ปารีณา คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย หากใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก็เตรียมรับผลการกระทำ อย่าคิดว่าเป็น รัฐมนตรีแล้วจะไม่ใครทำอะไรได้ รัฐมนตรี อย่าคิดว่าจะไม่ติดคุก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พนักงานสืบสวนคดีนี้รู้สึกอึดอัด เพราะมีข่าว การแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูง

ส่วนตัวมันใจหากพนักงานสอบสวนทำหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมาจะทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับ โทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน จึงขอให้ กมธ. เร่งตรวจสอบเรื่องนี้

ร้องป.ป.ช. สอบ 3 ส.ส. ถือภท. 5

ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายศรี สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้อง ต่อป.ป.ช. ให้ไต่สวน สอบสวนเอาผิด 1. นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจ ไทย มี ภ.บ.ท.5 อยู่ 2 แปลง 200 ไร่ 2. นาย

เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจ ไทย มี ส.ป.ก. 3 แปลง 67 ไร่ มี ภ.บ.ท.5 ถึง 13 แปลง 133 ไร่ และ 3. นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ มี ภ.บ.ท.5 อยู่ 2 แปลง 498 ไร่ โดยที่อาจจะขาดคุณสมบัติ ของการมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ดิน ภ.บ.ท.5 นั้น เป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษี ดอกหญ้า) ท้องถิ่นจะจัดเก็บ ไม่เกี่ยวกับว่าใคร เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบ ครองที่ดิน เพราะเจ้าของที่ดินก็ยังคงเป็นของ ทางราชการอยู่ เพียงแต่อาจจะให้มีการใช้ ประโยชน์ชั่วคราว แต่ไม่ถือว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์ นั้นเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งกรมการ ปกครองเมื่อปี 2551 ได้สั่งให้ยกเลิกการเก็บ ภาษีดังกล่าวแล้ว เพราะปัญหาคือ ส่วนมาก เป็นที่ป่าสงวนฯ การแจ้งเสียภาษีก็แจ้งกันเอง โดยไม่รังวัด บางรายครอบครองเป็นร้อยเป็น พันไร่ บุกรุกป่าทั้งนั้น ซึ่งที่ดินประเภทดัง กล่าวไม่ใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย ที่ดินแต่อย่างใด โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2519 กำหนดบรรทัดฐานไว้ว่า "ผู้ที่มีชื่อ ในใบเสร็จเสียเงินบำรุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐาน แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น" ไม่ใช่ หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมีสิทธิครอบครอง

"ดังนั้น ส.ส.ทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นตัวแทน ประชาชนฝ่ายนิติบัญญัติ ย่อมรู้ว่าตนเอง เป็น ผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้สิทธิในการครอบ ครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. หรือ ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น เท่ากับว่าอาจมี เจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนกฎหมาย อันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรงในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 และยังเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลักในข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 17

และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปในข้อ 21 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 219 บัญญัติ อีกด้วย จึงต้องนำความร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อดำเนิน การเอาผิดหรือลงโทษ ส.ส.ทั้ง 3 คนต่อไป" นายศรีสุวรรณกล่าว

เรื่องไกรร้องป.ป.ช. สอบ น.ส. 3 'สิระ'

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีต ส.ว. กล่าว ว่า จากการตรวจสอบบัญชีที่ดิน น.ส. 3 ของ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง ประชากรรัฐ (พปชร.) จำนวน 2 แปลงที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 พบว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงตั้ง อยู่ที่ย่อยกัน มีสารบบเลขที่ติดต่อกันเนื้อที่ก็ เท่ากันคือ แปลงละ 50 ไร่ แต่กลับมีการแสดง ราคาต่อ ป.ป.ช. แตกต่างกัน คือแปลงเลขที่ 97 แสดงราคา 100,000,000 บาท และแปลง เลขที่ 98 แสดงราคา 10,000,000 บาท การ แสดงราคาจึงแตกต่างกันถึง 90,000,000 บาท กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องร้องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจต่อไปว่า การยื่นบัญชีที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็น ของคู่สมรสของนายสิระนั้น เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามความในพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 114 ประกอบ มาตรา 105 และมาตรา 110 หรือไม่ กรณีดัง กล่าว จึงมีเหตุอันควรร้องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 09.00 น. จะส่งเรื่องร้องไปทาง ไปรษณีย์ ณ ที่ทำการสภาผู้แทนราษฎร

'สิระ' ยื่นแจ้งบัญชีผิด-ขู่ว่าฟ้องกลับ

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง ประชากรรัฐ (พปชร.) ในฐานะคณะกรรมการการ (กมธ.) ป.ป.ช. แถลงถึงกรณีที่ดินนายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีต ส.ว. เตรียมยื่น ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ การถือครองที่ดินของตนจำนวน 2 แปลง โดยไม่ถูกต้องว่า ในครั้งแรกได้มอบหมายให้ ทนายความไปยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่มีการแสดง ราคาผิด เมื่อตรวจสอบแล้วได้ให้ทนายความไป แก้ไข ต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. เงินสดจากเดิมที่ระบุ ว่าผู้ยื่นไม่มีเงินสด ขอแก้ไขให้เป็นมีเงินสด 10 ล้านบาท เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน เพราะ เงินจำนวนดังกล่าวตนได้รับมาตามบันทึกข้อ ตกลงการหย่า 2. ที่ดินหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์ อมะขาม จ.จันทบุรี เนื้อที่ 50 ไร่ ผู้มีสิทธิครอบครองคือ นางสาวลรัศม์ เตชะจิรสิน คู่สมรส จากเดิมระบุมูลค่าปัจจุบัน 100 ล้านบาท แก่ไขเป็นมูลค่าปัจจุบัน 10 ล้านบาท เนื่องจากพิมพ์ผิดพลาดและไม่ได้ตรวจทานโดยที่ดิน 3.ทองคำแห่ง จากเดิมที่ระบุว่าเป็นของ น.ส.วิภาวี คุปติมาลาธร อดีตคู่สมรส จำนวน 415 บาท ขอแก้ไขเป็นของผู้ยื่น 315 บาท และเป็นของอดีตคู่สมรส 100 บาท เนื่องจากกรอกข้อมูลผู้เป็นเจ้าของผิดพลาดคลาดเคลื่อนและไม่ได้ตรวจทานโดยที่ดิน

“การที่นายเรืองไกรไปยื่นให้ตรวจสอบนั้นไม่ผิด แต่มีการยื่นให้ตรวจสอบสองเรื่อง คือ กล่าวหาว่ามีหุ้นสื่อทั้งที่บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการไปกว่า 20 ปีแล้ว แต่นายเรืองไกรยังไปยื่นว่ายังมีหุ้นสื่อ แต่วันนี้ก็จะให้ตรวจสอบว่าได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน จึงขอเตือนนายเรืองไกรว่าอย่าตรวจสอบในการกลั่นแกล้งหรือไม่ละเอียดยรอบคอบถือว่าได้รับความเสียหายสองเรื่องแล้ว สงสัยครั้งนี้ต้องให้ทนายจัดการสักครั้ง” นายสิระกล่าว

ไม่แบนไกลโพเซต-อีก2ยึดใช้

ขยายออกไป6เดือน หนูแข็ง-สธ.เต็มที่แล้ว

คณะกรรมการวัตถุอันตราย
ลงมติถอย ยอมประนีประนอม
เลื่อนยกเลิก อ่านต่อหน้า 11

● **ไม่แบน** **ต่อจากหน้า 1**

พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสสารกำจัดวัชพืช 2 ชนิดออกไปอีก 6 เดือน ส่วนไกลโพเซตไม่แบน แต่จำกัดการใช้ ด้านอนุทินยอมรับคิดหวังขีดแบน 2 สารพิษ ส่วนอีกตัวได้ใช้ต่อ ยันสธ.แสดงจุดยืนแล้วให้แบน แต่แพ้เสียงข้างมาก ก็ต้องยอมรับตามมติ บอกขอให้ทุกคนโหวตดี ไม่มีโรคร้าย หากมีปัญหาที่ต้องกัมหนำรักษาผู้ป่วยต่อไป เชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาของรัฐสภา

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยถึงผลการประชุมว่าที่ประชุมมีมติให้ออกประกาศกำหนดควัดอันตราย 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโพเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

นายสุริยะกล่าวว่า นอกจากนั้นมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยให้นำข้อสรุปกลับมาเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือน

ที่รัฐสภา นายมนตรี ศรีนิล นายกสมวาม ชาวสวนมะม่วงไทย ขึ้นหนังสือต่ออนุชานัน

วาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอให้กรม.ทบทวนและศึกษาข้อดีข้อเสียของการแบน 3 สารพิษ เพราะคนทำธุรกิจส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศมากกว่า 20 ปี ยังไม่เห็นมีผลกระทบต่ออะไร และหากมีการยกเลิก 3 สาร เกษตรกรอาจจะมิต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

นายอันวาร์กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลขยายเวลาในการแบน 3 สารออกไปก่อน เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสียที่มีการกล่าวอ้างว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายจริงหรือไม่ หรืออาจมีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแล้วมาสรุปเพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรจะต้องแบนหรือไม่ ซึ่งน่าจะเกิดผลดีมากกว่าการมาเร่งรัดแบนสารตอนนี้ เนื่องจากการแบนสารพิษมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เกรงว่าอาจจะเกิดมีอบช่นม็อบขึ้นได้ในอนาคต หากไม่ศึกษาให้ดี ดังนั้นอยากให้เกิดคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการพิจารณาสรุปผลในวันนี้ ได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ด้านศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายยึดเวลาแบนสารเคมีพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และให้ใช้ไกลโพเซตต่อ ซึ่งนายอนุทินระบุว่ายอมรับผลมติว่า ถึงนายอนุทินจะยอมรับมติดีก็จริง แต่ประชาชนไม่ยอมรับ และการขับเคลื่อนให้ประชาชนรับทราบอันตรายตรงนี้ก็ควรทำต่อ และต้องให้ประชาชนเรียกร้องสิทธิชีวิตตัวเอง รวมทั้งเวลาจะซื้อพืชผักผลไม้ ต้องให้ถามคนขายว่า มีการใช้สารเคมีหรือไม่ และหากไม่แน่ใจว่าคนขายโกหกหรือไม่ ตอนนั้นเรากำลังพัฒนาชุดตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้มีราคาถูกและแม่นยำ รวดเร็วภายใน 10 นาที เพื่อให้ช่วยอีกที เรียกว่า ผู้บริโภคดูแลตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลแล้ว เพราะพึ่งพาไม่ได้แล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยึดเวลาแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน และไม่แบนสารไกลโพเซต ว่ามติดังกล่าวไม่ใช่มติที่เป็นเอกฉันท์ แต่เป็นมติเสียงข้างมาก เพราะตัวแทนของ สธ.ยืนยันตามมติเดิมให้แบน และเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้จะทำอะไรต่อได้ ก็คงต้องกัมหนำกัมคารถรักษาคนไข้ต่อไป เพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มี รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งส่วนราชการ และส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งตำรวจ ทหาร คมนาคม เมื่อมีมติดอกมาก็ถือเป็นกฎหมาย ก็ต้องยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับก็คือไม่เคารพกฎหมาย

“อะไรก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของชีวิตมนุษย์ ประชาชนทั่วไป สธ.เห็นชอบด้วยไม่ได้” สธ.ก็ยังยืนยันท่าทีในที่ประชุมว่า ให้มีการแบน แต่เมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องยอมรับ ซึ่งสธ.ก็สุดซอยแล้ว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ก็สุดซอยแล้ว ทำเต็มที่เพื่อปกป้องสุขภาพรักษาชีวิตประชาชนแล้ว แต่ทั้งหมดมีกระบวนการ มีการลงมติกัน ถ้าลงมติแล้วฝ่ายปกป้องชีวิตประชาชนเป็นเสียงข้างน้อยให้ทำอะไร ก็ต้องทำตามกฎหมาย เราได้แสดงเจตนารมณ์เราแบบนี้ เมื่อเห็นเป็นอย่างอื่นก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ยึด ถ้ามีปัญหาก็กขอให้ทุกคนโหวตดี ถ้ามีปัญหา สธ.ก็พร้อมรับรักษาให้หายต่อไป” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่าผลออกมาจากกระทบกับการพิจารณาของรัฐสภา นายอนุทินกล่าวว่า คนละเรื่องกัน เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นมติการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละท่านที่มีอิสระ แต่ถ้าออกโดยรัฐมนตรีคือเป็นประเด็นทางการเมือง

ถามว่าคิดหวังหรือไม่กับผลที่ออกมา นายอนุทินกล่าวว่า ก็คิดหวัง แล้วทำอะไรได้ หากไปกฎหมายมาว่า รมว.สธ.สามารถหักล้างมติและสั่งการได้เองไม่ต้องพึ่งใคร จะเห็นเดี๋ยวนี้ แต่ทำไม่ได้ เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะไม่ใช้รูเล็กๆ ของเรือเหล็กที่ทำให้ล้มหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี ผมนี้ข้างออก จบวิศวกรรมโลหะ

คมคิด คนเขียน

...โยนชั้วให้คนอื่น

ทำ เองกันทั้งอำเภอ... ไม่รู้ว่า “นายเทพไท เสนพงศ์” ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ไปกินยาผิดของหรือลืมเขย่าวคก่อนกินยา วันดีคืนดีลุกขึ้นมาตำ พรรคต้นสังกัดตัวเอง ทำนองว่าล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทั้ง ๆ ที่แกนนำคนสำคัญของ ปชป. รับหน้าที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หรือว่า ส.ส.นครศรีธรรมราชไว้เคียงสาทางการเมือง ไม่รู้ว่าหน่วยงานที่สำคัญ ที่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกร และชาวบ้าน ตั้งแต่ต้นทางการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งดูแลเรื่องส่งออก การหาตลาดต่างประเทศ การดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับผู้ผลิตสินค้า ไม่ได้มีความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ถ้าคิดได้อย่างนั้น คุณก็ต้องไปชี้หน้าตำต่อ “นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” และ “นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน” สองแกนนำ ปชป. ที่ไปขอ “กระทรวงพาณิชย์” และ “กระทรวงเกษตรฯ” มาอยู่ในความดูแลของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งที่ “นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ ไม่เห็นด้วย

จริง ๆ เข้าใจได้ การออกมาสื่อสารกับสาธารณชนของนายเทพไท ต้องการกระทบซึ่งไปถึง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี กรณีออกมารับหน้าที่ “หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ” ทำนองว่าตัดสินใจผิดพลาด ไซ้คนไม่ตรงกับงาน เป็นนายทหารไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ จึงควรจะปรับปรุงทีมเศรษฐกิจใหม่

แต่คิดไม่ถึงว่า ส.ส. พรรคเก่าแก่จะกล้าออกมาพูดว่า ทีมเศรษฐกิจ แบ่งเป็นสามก๊กสามเหล่า คือ ทีมนายสมคิด รับผิดชอบกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ทีมนายจรินทร์ รับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และทีมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอวดภูมิใจว่าควรต้องใช้การบริหารแบบบูรณาการ มอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแท้จริง

ถามจริง ๆ คุณแกล้งโง่หรือโง่จริง ๆ ไม่รู้หรือ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐบาลผสม ต้องจัดสรรหน่วยงานไปตามคำขอ และ

การพูดคุยตกลงกัน เห็นก่อนจัดตั้งรัฐบาล ถ้านายเทพไทไม่ อยากเห็น “รัฐบาลสามก๊ก” ก็ไปบอกพรรคต้นสังกัดให้คืน “กระทรวงพาณิชย์” และ “กระทรวงเกษตรฯ” กลับไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้สรรหาบุคคลเข้ามาทำงานใหม่

นี่ขนาด “นายทศ ลุงตุ้” บรรจุนโยบายประกันรายได้ เข้าไว้ในรัฐบาลด้วยนะ นายเทพไทยังกล้าพูดว่า ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนสมัย “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นนายกรัฐมนตรี ถามจริงเออะพูดอย่างนี้ไม่เท่ากับว่า เอาเท้าตบหน้าแก่นำพรรคตัวเอง เลยไม่แปลกใจทำไมอดีตผู้นำ ปชป. ถูกฆ่าทางการเมืองอีกรอบหนึ่ง หลังนำ พรรคฝ่ายค้านเลือกตั้ง เมื่อเด็กในสังกัดพยายามผลักดันให้เข้ารับตำแหน่งประธานสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่สนับสนุน

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคเก่าแก่คงลืมไปว่า ช่วงที่ ปชป. ตกต่ำมากที่สุดคือห้วงเวลาที่ “นายอภิสิทธิ์” รับบทแม่ทัพ นำ ปชป. ฝ่ายค้านอย่างยับเยิน จากการเลือกตั้งที่เพ็งผ่านพ้นไป ได้ ส.ส. ไม่ถึงร้อยที่นั่ง ต้องแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค อยากบอกด้วยความหวังดี “นายเทพไท” ต้องเลิกคิด ผลักดันให้นายอภิสิทธิ์ กลับมาชิงตำแหน่งนายกฯ อีกรอบ เพราะไม่มีใครยอมรับ

ว่าง ๆ อยากให้ “นายเทพไท” ลองไปศึกษารูปแบบการทำงาน “นายชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ถึงสองสมัย ห้วงเวลานั้นเป็นรัฐบาลผสม แต่ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในฝ่ายบริหาร เพื่อนร่วมพรรคต่างให้เกียรติกัน ไม่ใช่คู่อริกันเดียว พรรคอื่นเลวหมด

จึงไม่แปลกใจเลย ทำไมก่อนหน้านี้ “นายอภิสิทธิ์” จะได้ดำรงตำแหน่งนายกฯ หลัง “นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์” มีอันเป็นไป พรรคการเมืองต่าง ๆ ถึงสนับสนุน “นายชวน” ให้เข้ามารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาล เพราะเชื่อมั่นในรูปแบบการทำงาน มั่นใจในความ เป็นสุภาพบุรุษ ที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

เลิกชะทีเออะครับ...กับจุดยืนทางการเมือง ที่นายเทพไทใช้อยู่ คิดว่าพรรคอื่นแย้มหมด ตัวกูและพวกกูต้องดีเพียงเท่านั้น จึงไม่แปลกเมื่อสื่อหลายสำนักเขาวิจารณ์ว่า เป็นพวกเอาดีได้ตัว โยนชั้วให้คนอื่น นี่ยังโชคคินะครับ ไม่มี ส.ส.ปชป. ออกมา สนับสนุนแนวคิด นายเทพไท คงรู้ว่า นอกจากจะไม่มีเสียงตอบรับแล้ว ยังจะถูกขอให้ออกจากพรรคร่วมรัฐบาล ด้วยซ้ำ คงไม่มีใครอยากทำงานกับพวกที่ชอบเหยียบเพื่อนให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่น.

“โยนชั้ว”